



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บประชาไทย</p>	<p><b>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร สธ. เกี่ยวกับภาพรวมการจัดการปัญหาพกส. ซึ่งกล่าวถึงประเด็นลูกจ้างในระบบเพียงว่า ขณะนี้ไม่มีฐานข้อมูลของลูกจ้างในกระทรวง สะท้อนว่ากลุ่มลูกจ้างถูกละเลยมาตลอด ไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งของก.แรงงานและที่สธ.กำหนดเอง โดยมีลูกจ้างที่มีปัญหา ค่าแรงประมาณ 40,000-50,000 คน และ จนขณะนี้ยังไม่เพิ่มตามเกณฑ์ที่ควรได้รับ ได้มีการพูดคุยกันในพื้นที่ว่าประมาณกลางเดือนมิ.ย.นี้ จะรวมตัวเรียกร้องอีกที่ศาลากลางจังหวัด และอยากให้รมว.สธ.มาดูเรื่องนี้เอง เพราะยังไม่มีที่ตั้งคณะทำงานเลย</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ในการประชุมร่วมที่ผ่านมาได้พูดถึงเรื่องการจะดำเนินการแล้ว แต่ที่ทำเรื่องพกส.ก่อนเพราะมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว ว่าเหลือพกส.ที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นเงินตามอัตราที่ สธ.กำหนด 1,500 คน ส่วนลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ ลูกจ้างเหมาบริการ ต้องขอเวลาหาว่าได้รับค่าแรงต่ำกว่าที่กระทรวงกำหนดก็ และแต่ละคนได้ค่าจ้างเท่าไร จากนั้นจะทำกรอบอัตรการจ้างงานภาพรวมทั้งหมด ขออย่าว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับกลุ่มไหนเป็นพิเศษ</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>มติชน</p>	<p><b>การถ่ายโอน รพ.ส.ต.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า จากการหารือของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกอ.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการถ่ายโอนภารกิจรพ.ส.ต.ให้กับอปท.ภายใต้มาตรการเดิม แต่ร่นระยะเวลาให้สั้นลง ซึ่งการถ่ายโอนต้องดู 1.ความพร้อมของอปท.ในการรับรพ.ไปดูแลบริหารจัดการต่อ 2.ความพร้อมของรพ.ส.ต. และ 3.ความเห็นของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากนี้จะมีการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการชุดเดิม โดยเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น และจะตั้งคณะทำงานเพื่อทำเรื่องนี้อีก 1 ชุด ทั้งนี้ การถ่ายโอนรพ.ส.ต.เป็นเรื่องซับซ้อน จากการถ่ายโอนไปแล้ว 52 แห่ง พบว่าบางส่วนมีการพัฒนาขึ้น บางส่วนอยากกลับเข้ามาอยู่ในการดูแลของสธ. แต่กลับไม่ได้ทำให้นักบุคลากรต้องลาออก ดังนั้น จึงมอบให้สวรส.ไปศึกษาและทบทวนการทำงาน ผลที่จะเกิดกับประชาชน ผลกระทบกับรพศ./รพท. ผลดีผลเสีย  อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่กระทบกับยุทธศาสตร์หมอมกรอบครัว เพราะพ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ ระบุว่าให้ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ที่เป็นห่วงคือการดำเนินนโยบายต่างๆ ที่ถ่ายทอดออกไปจากสธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.ส.ต. กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจ รพ.ส.ต.ให้ อปท.ด้วยความสมัครใจ พบว่ายังมีอุปสรรค เพราะอาจจะมีข้อจำกัดของการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับบุคลากร ที่เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษานโยบายที่เหมาะสมจากทีมนักวิชาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์</p> <p>นายวีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ กกอ.กล่าวว่า เห็นด้วยกับการถ่ายโอน รพ.ส.ต.ไปสังกัด อปท. แต่ที่ผ่านมาติดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของ สธ. ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ กกอ.ได้แจ้งให้ผู้แทน สธ.ดำเนินการศึกษาแนวทางเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินก่อนการถ่ายโอนแล้ว</p> <p>ด้านนายชาติวี ศรีสันต์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า อบจ.ทั่วประเทศมีความพร้อมในด้านงบประมาณเพื่อรับโอนรพ.ส.ต.ทั้งจังหวัด โดยไม่ได้มองเพียงมิติการทำงานในระดับพื้นที่ แต่ทุกรพ.ส.ต.จะต้องบริการประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ พินิจการเมือง</p>	<p><b>การปฏิรูประบบสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอบทความ ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบสาธารณสุข (1) โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. กล่าวว่า สภาพสังคมและปัญหาสาธารณสุขมีความสลับซับซ้อน สธ.และหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องแยกบทบาทให้ชัดเจน และสามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้กำหนดและกำกับนโยบาย (Policy and Regulator) 2.กลุ่มผู้ให้บริการสาธารณสุข (Provider) 3.กลุ่มผู้ซื้อบริการ (Purchaser) โดย <i>ฝ่ายกำกับนโยบาย</i> สธ. ต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำกับนโยบายอย่างเข้มแข็งจริงจัง เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่อยู่ในฐานะเดียวกัน และเพื่อให้สามารถดูแลงานระดับนโยบายได้ดี ต้องเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการและการวิจัยเชิงระบบให้เข้มแข็ง ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถนะ รวมถึงการพัฒนานโยบายและแผนงานด้านกำลังคน</p> <p><i>ฝ่ายโรงพยาบาลและหน่วยผู้ให้บริการ</i> มีการถ่ายโอนโรงพยาบาลของสธ. ซึ่งมีได้หลากหลายวิธีการ เช่นรูปแบบองค์การมหาชนของรพ.บ้านแพ้ว ที่ จ.ภูเก็ต มีรูปแบบโรงพยาบาลที่ อบจ.เข้ามาดูแล หรืออาจใช้รูปแบบการบริหารจัดการโครงการเชิงนวัตกรรม ที่เรียกว่า Sand Box ส่วนสถานีนอyman คควรเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ที่เน้นงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการพัฒนาอนามัยชุมชน และส่งมอบให้แก่อปท.</p> <p><i>ฝ่ายผู้ซื้อบริการ</i> สปสช.อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรพ.คลัง หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการบูรณาการระหว่าง 4 กองทุน มีการปฏิรูประบบการเงินการคลังและการพัฒนาระบบชุดสิทธิประโยชน์พื้นฐานกับชุดสิทธิประโยชน์เสริม ตามแนวทางของแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข</p>
<p>มติชน คมชัดลึก สยามรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>พาราควอต</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมประมาณ 100 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนมติของคกก.วัตถุอันตราย โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ รับหนังสือแทน โดยเครือข่ายมีข้อเสนอ 1.ให้คกก.วัตถุอันตรายทบทวนมติและพิจารณายกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 2.ให้ก.เกษตรฯ ศึกษาหาวิธีการทดแทนตามมติของสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 3.ในช่วงก่อนการยกเลิก หากพบมีผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร ให้มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ</p> <p>นายกฤษฎา กล่าวว่า ก.เกษตรฯ จะรับเป็นเจ้าภาพในการเสนอข้อเท็จจริงใหม่ให้ คกก.ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาอีกครั้ง และจะตั้งคกก.ขึ้นมาทำงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อศึกษาข้อเท็จจริง</p> <p>ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าให้ความสำคัญ และได้ส่งตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ก.สาธารณสุข และก.เกษตรฯ ไปรับเรื่องชี้แจงและทำความเข้าใจ รับข้อเสนอมาทั้งหมด โดยวันนี้มีข้อสรุปว่า จะให้เวลาในการเปลี่ยนแปลงภายในปี 2562 ต้องมีแผนการลดพื้นที่ มีการลดใช้ปริมาณสารเคมี ลดการนำเข้า หรืออาจจะทำได้เร็วกว่านี้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p>	<p><b>ขยะอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุม ครม. ว่า ที่ผ่านมามีได้รับข้อมูลจาก ก.อุตสาหกรรม ว่าปัญหาที่พบผิดกฎหมายคือมีการลักลอบไปทำนอกโรงงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็ก โรงงานแปรรูปต่างๆ ทำให้เกิดมลภาวะ ซึ่งจากการตรวจสอบ 7 โรงงาน สั่งระงับไปแล้ว 5 โรงงาน ส่วนการนำเข้าขยะพลาสติก อนุญาตทั้งหมด 26 โรงงาน ตรวจสอบไปแล้ว 17 โรงงาน ที่เหลือจะตรวจสอบเสร็จในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมพบว่ามี 3 พื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ยึดอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดบ้าน คือ ชุมชนพื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ และ อุดรธาธานี ซึ่งกรมฯ ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.ค้นหาผู้ป่วย 2.ระบบเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คือสมาชิกในบ้านที่ทำ โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก และ 3.การสร้างความรู้ความเข้มแข็งให้ชุมชน เบื้องต้น ใช้พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อปท.ออกข้อบังคับเรื่องกิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้มีการจัดการขยะที่เป็นกิ่งขยะอันตรายให้ถูกต้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.สมเกียรติ คิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุว่า ที่ผ่านมาได้เจาะเลือดเพื่อหาการตกค้างของตะกั่ว แต่ยังไม่พบการตกค้างในระดับที่เป็นอันตราย จากการลงพื้นที่ 2 ปี ยังไม่พบโรคลักษณะเรื้อรัง ส่วนใหญ่จะมีปัญหาได้รับบาดเจ็บจากการถูกของมีคมบาด แต่จำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวังต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กในพื้นที่ เพราะโลหะหนักมีผลต่อพัฒนาการ</p>
<p>ทีวีช่อง 5 NBT TNN24 มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>วันสิ่งแวดล้อมโลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก รว.สธ. ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการรพ.ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนเป็นการใช้ถุงผ้าใส่ยา เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยแนวคิด “เปลี่ยนเพื่อเราในวันนี้ เปลี่ยนเพื่อโลกของเราในวันหน้า”</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษพบว่า ไทยมีขยะพลาสติกปีละ 2 ล้านตัน แต่มีการนำกลับมาใช้เฉลี่ยปีละ 0.5 ล้านตัน ปัญหาสำคัญมาจากการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้ต้องผลิตพลาสติกชิ้นใหม่กว่าร้อยละ 70 ประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ภาชนะที่ใช้งานได้</p>
<p>มติชน สยามรัฐ M2F สวท สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ทีวีทุกช่อง เว็บไซต์ MThai เว็บไซต์JS100 (ภาพข่าว แนวหน้า ข่าวสด มติชน สยามรัฐ ผู้จัดการ) ไทยโพสต์</p>	<p><b>รณรงค์ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุมกรม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. ได้นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ โดยประชาชนขอรับบริการฟรีได้ที่สถานบริการของสธ.ทั่วประเทศ ตั้งแต่มี.ย. -ส.ค. สามารถป้องกันไขหวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A - H1N1 Michigan, สายพันธุ์ A - H3N2 Singapore และสายพันธุ์ B - Phuket ทั้งนี้ นายกฯ ได้ทำท่าฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่เพื่อเป็นตัวอย่างและร่วมในการรณรงค์</p> <p>-เสนอสรุป สปสช. เชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ฟรี</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในคนเพิ่มเติม ปี 2561 ว่า วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในคนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. วัคซีนที่ใช้ฉีดป้องกันก่อนสัมผัสโรค และ 2. วัคซีนฉีดหลังสัมผัสโรค ซึ่งเป็นงบที่กรมฯ ถ่ายโอนภารกิจไปให้สปสช.ดูแล แต่เนื่องจากปีนี้มีการระบาดในสัตว์ ทำให้ปริมาณการใช้วัคซีนในคนเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของวัคซีนป้องกันก่อนสัมผัส กรมฯ ได้ทำเรื่องเสนอ รว.สธ.ขอแปลงงบเพื่อสนับสนุนให้กัรบพ.ประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนวัคซีนหลังสัมผัสโรคที่มีปริมาณการใช้เพิ่มจากปกติกว่า 1 ล้านโดส สธ.และสปสช.ได้มอบหมายให้กรมฯ ทำเรื่องส่งถึง รว.สธ.เพื่อนำเข้ากรม. ของบกลาง 250 ล้านบาท มาจ่ายชดเชยให้รพ.ที่สำรองจ่ายไปก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเม.ย. เป็นต้นมาเริ่มมีการฉีดวัคซีนลดลง สะท้อนว่าประชาชนมีความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคมากขึ้น ดังนั้น ปี 2562 คาดว่าสถานการณ์การใช้น่าจะปกติ จึงตั้งงบสำหรับสถานการณ์ปกติ และมอบให้อก. ดำเนินการสำรองวัคซีนอีกทางหนึ่ง</p>
<p>แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วีระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าเตรียมออกหมายเรียกดารานักแสดงและบุคคลมีชื่อเสียงอีกกว่า 10 คน มาให้ปากคำ ซึ่งการกล่าวอ้างว่าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนและตกเป็นเหยื่อเช่นกันนั้น ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธความผิดทางคดีได้</p> <p>นพ.วันชัย สัตยาวิฑูริย์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสสจ.ปทุมธานีตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความเสี่ยงครบแล้ว และจะดำเนินการต่อเนื่องในการตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางกว่า 1,000 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ หากประสงค์จะยกเลิกการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ให้มาแจ้งยกเลิกหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (consultation e-service) เว็บไซต์ <a href="http://www.thaifda.org/econsult">www.thaifda.org/econsult</a></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>ระบบจดแจ้งผลิตภัณฑ์ออนไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายผู้บริโภคเสนอให้ยกเลิกระบบการจดแจ้งเครื่องสำอางออนไลน์ เนื่องจากทำให้ได้เลขจดแจ้ง ออย.ง่าย และเกิดการลักลอบใส่สารอันตรายลงในเครื่องสำอาง ว่า คงไม่ยกเลิกการจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ (E-Submission) เนื่องจากเป็นการย้อนกลับไปสู่ยุคกระดาษที่ผู้จดแจ้งต้องเดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ ออย. ซึ่งแต่ละวันมีผู้ยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 700-800 รายการ หากไม่ใช้ระบบออนไลน์จะเกิดปัญหาและความลำบาก</p> <p>น.ส.ธารทิพย์ สุวรรณเกศ นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า การยกเลิกระบบจดแจ้งเครื่องสำอางออนไลน์อาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา เนื่องจากปัญหาเกิดจากการผลิตสินค้ามีการเติมสารที่ไม่ได้แจ้ง ออย. หรือผลิตสินค้าโดยปลอมแปลงเลขที่ใบรับแจ้ง ซึ่งการตรวจสอบทำเฉพาะช่วงการขอจดทะเบียน แต่ไม่ได้มีการสุ่มตรวจสอบสินค้าเมื่อวางขายในตลาด</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p><b>โฆษณาข่าว กข 43</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชวานาและเกษตรกร เปิดเผยว่า ออย.ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการโฆษณาสรรพคุณคุณประโยชน์ของข้าวพันธุ์ กข 43 บนฉลากผลิตภัณฑ์และสื่อต่าง ๆ เช่น ข้าว กข 43 ดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไต และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก, ข้าว กข 43 น้ำตาลต่ำ (Low Sugar), ข้าว กข 43 ช่วยปรับน้ำตาลในกระแสเลือด เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น ถือเป็นการแสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหาร เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับอนุญาตจาก ออย.ก่อน จึงจะแสดงข้อความดังกล่าวบนฉลากอาหารหรือโฆษณาได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและต้องระวางโทษแล้วแต่กรณี</p> <p>ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เรื่องนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง ทั้งออย. กรมการข้าว และก.พาณิชย์ เพื่อหารือทางออกภายในสัปดาห์นี้</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ M2F สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์ MThai	<p><b>เจลลี่รสเผ็ด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย ว่ามีผู้เกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารหลังรับประทานผลิตภัณฑ์ "เยลลี่หมีเผ็ดนรก" นั้น ออย.ได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กชื่อ "MheeMeekhong" พบว่ามีการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. และจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ผลิตภัณฑ์ชื่อวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปผสมพริก (กลิ่นสตอร์เบอร์รี่) (เลขสารบบอาหาร 10-1-00549-5-0012) ผลิตโดย บริษัทซี.เอ็ม.กัมมี จำกัด มีการแสดงสูตรส่วนประกอบสำคัญไม่ถูกต้อง เพราะอาหารดังกล่าวมีรสเผ็ดเป็นจุดเด่นแต่มีพริกเป็นส่วนประกอบเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมาย ดังนั้น ขอเตือนผู้บริโภคอย่าให้บุตรหลานซื้อขนมชนิดนี้มารับประทานหรือนำไปแก้มให้ผู้อื่นเพราะอาจได้รับอันตราย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมีประวัติเป็นโรคกระเพาะอาหาร</p>
ข่าวสด	<p><b>การถวายอาหารพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนควรตระหนักและระวังเรื่องการถวายอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของพระภิกษุและสามเณร ซึ่งไม่สามารถเลือกรับสิ่งของที่มีผู้ถวายได้ ประกอบกับไม่สามารถออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไป ส่งผลให้พระสงฆ์ สามเณรมีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคไต โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น</p> <p>นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา แนะนำให้ประชาชนถวายอาหารที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์ เมนูอาหารสุขภาพครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสเค็มจัด หวานจัด เพิ่มผักและผลไม้ เน้นวัตถุดิบในการทำอาหารที่มีไขมันต่ำ</p>
ข่าวสด	<p><b>น้ำหนักกระเป๋านักเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าเด็กไทยวัยประถมแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว เช่น หากเด็กมีน้ำหนัก 30 กก. กระเป๋าต้องหนักไม่เกิน 3 กก. แต่ปัจจุบันพบว่ากระเป๋านักเรียน 1 ใบ มีน้ำหนักถึง 4-6 กก. การแบกกระเป๋าไปใหญ่ที่หนักและนานอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างร่างกาย และส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กได้</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า เด็กวัยอนุบาลหรือประถมต้นยังมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การทรงตัวที่ไม่ดีนัก กำลังแขนขายังไม่แข็งแรง การแบกกระเป๋าใบใหญ่และน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ทั้งจากการล้มและกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแบกกระเป๋า ทั้งนี้ กระเป๋านักเรียนแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ แบบถือและแบบ แขนหลัง หากกระเป๋ามีน้ำหนักมากแนะนำให้ใช้กระเป๋าลาก แต่ถ้าน้ำหนักไม่มากและต้องแบกนานควรใช้กระเป๋า แขนหลัง ส่วนกระเป๋าแบบถือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้แนะนำให้ไม่ควรหนักจนเกินไป และไม่ควรถือเป็นเวลานาน ๆ</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p>	<p><b>โรคหอบหืด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โรคหอบหืดเป็นการอักเสบเรื้อรังของ หลอดลม เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ทำให้หลอดลมของผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ สารก่อภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่าคนปกติ</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การรักษาโรคหอบหืดสามารถทำได้โดย 1. หลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้หรือกระตุ้นอาการหอบหืด 2. ใช้ยารักษาชนิดสูดร่วมกับยาขยาย หลอดลม ตามคำแนะนำของแพทย์ 3. ถ้าโรคหอบหืดมีอาการรุนแรงและเป็นบ่อย ควรใช้เครื่องวัดการทำงานของ ปอดเป็นประจำ เพื่อช่วยตัดสินใจปรับการรักษาได้รวดเร็ว และแก้ปัญหาโรคกำเริบเฉียบพลัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>กทม.คุมเอตส์-วันโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และ นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี ม.นวมินทราชินราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ข้อมูลบริการทาง การแพทย์และสุขภาพ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมประสานความ ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง และติดตามและวางแผนป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงเริ่มนำร่องการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การติดเชื้อ เอชไอวีและวันโรค</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>มะเร็งลำไส้ใหญ่</b></p> <p>- เสนอสกู๊ปข่าวเรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 และเสียชีวิตปี ละ 3,000 ราย มักพบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมักพบในระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นระยะที่ต้องได้รับการ รักษา โดยในปีงบประมาณ 2561 สปสช.ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงอายุตั้งแต่ 50-70 ปี เพื่อให้เข้าถึงการคัดกรองและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก</p> <p>สำหรับเขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี มีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะบรรจุเป็นชุดสิทธิประโยชน์ ในปี 2561 โดยรพ.นครปฐมและรพ.ต่าง ๆ ในเขตสุขภาพที่ 5 ได้ร่วมกับ รพ.สต.เครือข่ายในพื้นที่ช่วยสนับสนุน คัดกรอง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ด้วยการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>ร้องเรียนรพ.ศรีสัชชาลัย</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "เอ นฤตล สวนปราง" โพสต์ภาพคนไข้นอนต่อแถวรอรับบริการจากรพ.ศรีสัชชาลัย จ. สุโขทัย เป็นแถวยาวออกมานอกตัวอาคารจนถึงที่จอดรถ ผู้ป่วยหลายคนต้องยืนตากแดดรอ โดยมีผู้เข้ามา แสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิ ประชดประชันรพ. และส่งต่อกันเป็นจำนวนมาก</p> <p>ด้าน นพ.สุพันธุ์ ทังศิริ ผอ.รพ.ศรีสัชชาลัย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ว่า รพ.มีคนไข้เป็นจำนวนมากทุกวัน สถานที่ยัดคับแคบ ไม่สามารถขยายได้ บุคลากรที่จะให้บริการไม่เพียงพอ เป็นปัญหาระดับชาติ สำหรับเหตุการณ์ ที่มีการแชร์ในเฟซบุ๊กนั้นยังไม่ทราบข้อมูล และขณะนี้ติดประชุมยังไม่สะดวกให้ข้อมูล</p>
<p>เว็บไซต์พันทิพ</p>	<p><b>รพ.ทำท่อช่วยหายใจหลุด</b></p> <p>-สมาชิกผู้ใช้งานโพสต์ข้อมูลว่า คุณยายรักษาตัวอยู่ที่รพ.แห่งหนึ่งในภาคอีสาน มานานหนึ่งเดือน เนื่องจากมี อาการเลือดออกในสมอง ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยพบว่ามีการหายใจผิดปกติ ได้สอบถาม พยาบาลคนแรก ได้คำตอบว่าไม่รู้ เมื่อพยาบาลอีกคนมาตรวจดู จึงทราบว่าท่อเครื่องช่วยหายใจไม่แน่น ทำให้รู้สึก ไม่พอ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>เตือนครีมรักษาสะเก็ดเงิน</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจดอกจิก v.5 โพสต์เตือนภัย "ครีมลาว" ระบาดหนักในพื้นที่อีสานและใกล้เคียง อ้างรักษาโรค สะเก็ดเงิน ซึ่งอย.เคยมีประกาศเตือนตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังมีกรลักลอบขาย พร้อมทั้งแนะนำผู้ป่วยให้พบแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผิวหนังเพื่อรักษา
มติชน ข่าวสด สยามรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก สปริงนิวส์  เดลินิวส์	<b>ยกเลิกการสำเนาเอกสารราชการ</b> -เสนอข่าว ก่อนการประชุม ครม. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำคณะประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยนายกฯ ได้ปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งทางดิจิทัลทำเนียบรัฐบาล อีกหนึ่งสถานที่ราชการกว่า 60,000 จุดทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง ภายใต้โครงการยกเลิกการสำเนาเอกสารราชการ เช่น สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มใช้เดือนส.ค.นี้ทั่วประเทศ -เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาตั้งแต่การประชุม คกก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ เมื่อเดือน พ.ย. 2560 จากนั้นประชาชนจะใช้เพียงบัตรประชาชนในการติดต่อราชการเท่านั้น



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch